

TIN TÔN GIÁO

**HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ ĐỐI THOẠI
TÍN NGƯỠNG Á - ÂU (ASEM) LẦN THỨ V**

Trong các ngày 22 đến 25/9/2009 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã diễn ra Hội nghị Đối thoại tín ngưỡng Á - Âu (ASEM) lần thứ V với chủ đề: *Bắc cầu qua những chia rẽ bằng đối thoại tín ngưỡng*. Tham dự có khoảng 200 đại biểu đến từ 43 quốc gia thành viên ASEM và đại diện của các tổ chức: Liên minh Châu Âu, quỹ Á - Âu, Tòa Thánh Vatican, Hiệp hội các quốc gia Islam giáo (IOC).

Đoàn Việt Nam tham dự gồm 5 đại biểu; bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Ủy viên Ban Trị sự Tổng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam), Quản nhiệm Chi hội Tin Lành thành phố Cà Mau, Thượng toạ Thích Thanh Ngọc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Khuông Việt, Thành phố Hồ Chí Minh, Linh mục Dương Phú Oanh, chính xứ Cần Kiệm, Giáo phận Hưng Hoá và ông Từ Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao.

Sau phần phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phần Lan (hai nước đồng tổ chức sự kiện), các đại biểu được chia thành 3 nhóm làm việc trong hai ngày 24, 25 tháng 9 thảo luận về 3 chủ đề chính:

Đối thoại tín ngưỡng và gắn kết xã hội

Tín ngưỡng và truyền thông

Đối thoại tín ngưỡng và phát triển chính sách

Về phần mình, đoàn Việt Nam tham gia phát biểu, góp ý xây dựng nội dung báo cáo nhóm 2 trong đó nhấn mạnh: xây dựng lòng tin giữa những lãnh đạo tôn giáo và giới báo chí; Làm thế nào để giúp các nhà báo đưa tin về tôn giáo một cách công bằng và khách quan nhất? Làm thế nào để đào tạo và cung cấp thông tin kiến thức về tôn giáo cho các nhà báo?... Việc đưa tin về tôn giáo cần phải tuân thủ pháp luật của từng quốc gia, được tiến hành một cách khách quan với thiện ý không gây hiểu lầm, chia rẽ căng thẳng giữa các tôn giáo với cộng đồng đại đoàn kết xã hội.

Ý kiến của đoàn Việt Nam đã được các đại biểu Trung Quốc, Philippin tán thành và đánh giá cao. Việc Việt Nam có 3 đại diện tôn giáo khác nhau tham dự diễn đàn đã gây ấn tượng tốt với nước chủ nhà Hàn Quốc cũng như nhiều thành viên khác.

Sau hai ngày thảo luận sôi nổi, Hội nghị đã đi đến một số kết luận chính:

Các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại tín ngưỡng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo, khắc phục những bất đồng và giảm nhẹ căng thẳng, xung đột, góp phần vào việc xây dựng hoà bình trên thế giới.

Cần tăng cường đối thoại tín ngưỡng nhằm tìm ra điểm tương đồng giữa các tôn giáo để xây dựng một xã hội hài hoà và ổn định vì mục tiêu phát triển bền vững. Đối thoại tín ngưỡng cần bao hàm cả những chủ đề khác như môi trường an ninh lương thực, nghèo đói.

Tăng cường hình thức trao đổi (hội thảo chuyên đề, diễn đàn) để giúp các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người theo tôn giáo biết sử dụng các công cụ truyền thông để phục vụ đối thoại tôn giáo và các mục đích phù hợp.

Khuyến khích báo chí có cách nhìn mới, đưa tin một cách trung thực về các vấn đề tôn giáo đồng thời động viên lãnh đạo tôn giáo và giới báo chí tăng cường trao đổi, đối thoại với nhau. Tiếp tục tìm cách dung hoà giữa quyền tự do thể hiện (tự do đưa tin) với quyền tự do tín ngưỡng.

Khuyến khích các chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại tín ngưỡng ở mọi cấp độ từ trung ương đến địa phương.

Nhấn mạnh việc giáo dục thế hệ trẻ biết tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của các tín ngưỡng để xoá bỏ mọi thành kiến, phân biệt đối xử và đó là cội nguồn của hận thù và chủ nghĩa cực đoan. Cần giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rằng: tôn trọng phẩm giá con người và chung sống hài hoà giữa người có niềm tin khác nhau là những giá trị chung của nhân loại.

Hội nghị hoan nghênh đề xuất của Tây Ban Nha sẽ tổ chức Đối thoại tín ngưỡng lần thứ VI tại thành phố Madrid vào năm 2010.

Nguyễn Văn Thuyên

UBĐKCG VN